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Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins kalla eftir upplýsingum um hvaða breytingar verða á 
leigufjárhæð félagslegra þjónustuíbúða í Seljahlíð eftir að Félagsbústaðir fara að innheimta 
leigu þar. Íbúar í Seljahlíð búa við mikla óvissu varðandi þróun leigufjárhæðar, 
þjónustugjalda og hússjóðs. Í upplýsingunum verði gerð grein fyrir því hvernig 
húsnæðisbætur koma til lækkunar á leigu og hvort það gagnist öllum íbúum í félagslegum 
þjónustuíbúðum í Seljahlíð. 
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